
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันท่ี  24   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2561 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

................................................. 

ผู้มาประชุม 25 คน   

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายรังสรรค์ ประทุมแก้ว ประธานสภาฯ รังสรรค ์ประทุมแก้ว  

2 นายอนุรักษ์ ผอ่นสงเคราะห์ รองประธานสภาฯ อนุรักษ์ ผอ่นสงเคราะห์  

3 นายสนอง  แถวสูงเนิน ส.อบต.ม.1 สนอง  แถวสูงเนิน  

4 นายเพิ่มพูน มิตรมาตร ส.อบต.ม.2 เพิ่มพูน มติรมาตร  

5 นางสมใจ เหล่าภักดี ส.อบต.ม.2 สมใจ เหล่าภักดี  

6 นายอ้ม สาระพินติ ส.อบต.ม.3 อ้ม สาระพินติ  

7 นายสวรรค์ ฉางทรัพย์ ส.อบต.ม.3 สวรรค์ ฉางทรัพย์  

8 นายประจักร์ จติรไมตรี ส.อบต.ม.4 ประจักษ์ จติรไมตรี  

9 นายอนุชา ธูปทิศศาล ส.อบต.ม.5 อนุชา ธูปทิศศาล  

10 นายณรงค์  เหล่าสุขา ส.อบต.ม.5 ณรงค ์ เหล่าสุขา  

11 นายไพวัลย์  ทิพย์รักษ์ ส.อบต.ม.6 ไพวัลย์  ทิพย์รักษ์  

12 นางสมพร ศรีค าภา ส.อบต.ม.6 สมพร ศรีค าภา  

13 นายบริรักษ์  สงิหอ์าจ ส.อบต.ม.7 บริรักษ์  สงิห์อาจ  

14 นายบุญหนา สอนชัยภูมิ ส.อบต.ม.8 บุญหนา สอนชัยภูมิ  

15 นางบัวผัน    นิสัยหมั่น ส.อบต.ม.9 บัวผัน    นสิัยมั่น  

16 นางมะลิวรรณ์ แผว้ช านาญ ส.อบต.ม.10 มะลิวรรณ์ แผว้ช านาญ  

17 นายสัมฤทธิ์ แคชัยภูมิ ส.อบต.ม.10 สัมฤทธิ์ แคชัยภูมิ  

18 นายโพธิ์แดง จุลนันท์ ส.อบต.ม.11 โพธิ์แดง จุลนันท์  

19 นายฐิตพิงศ์  กาละนาด ส.อบต.ม.12 ฐิติพงศ ์ กาละนาด  

20 นางสาวบุญถิ่น  สาลี ส.อบต.ม.12 บุญถิ่น  สาลี  

21 นางกนิษฐา  รักษาวัง ส.อบต.ม.13 กนิษฐา  รักษาวัง  

22 นายสมาน  พิมพา ส.อบต.ม.14 สมาน  พิมพา  

23 นายอดุลย์  โชติทอง ส.อบต.ม.14 อดุลย์  โชตทิอง  

24 นายถาวร  จันทร ส.อบต.ม.15 ถาวร  จันทร  

25 นางจีปพา  พิณทอง ส.อบต.ม.16 จปีพา  พิณทอง  

26 นายดวงปรี   ใจอารีย์ เลขานุการสภาฯ ดวงปรี   ใจอารีย์  



 

ผู้ไม่มาประชุม   1  คน 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

1 นายวิมล  สามารถ ส.อบต.ม.16  ลา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  27   คน 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายค าปุ่น   โฉมหาญ นายอบต.โคกสะอาด ค าปุ่น   โฉมหาญ  

2 นายดวงปรี  ใจอารีย์ ปลัดอบต. ดวงปรี  ใจอารีย์  

3 นายณภัทร์ จรูญชาติ นักบริหารการศกึษา ณภัทร์ จรูญชาติ  

4 นายเกียรติศักดิ์  ลาดี นักบริหารงานทั่วไป เกียรตศิักดิ์  ลาดี  

5 นายสมาน  กุศลชว่ย ผูอ้ านวยการกองช่าง สมาน กุศลช่วย  

6 นางมลฤดี  วงษ์ศรี นักวิเคราะหฯ์ มลฤดี  วงษ์ศรี  

7 นายสิรวิชญ์  ซารัมย์ นิตกิร สิรวชิญ์  ซารัมย์  

8 นายสยมภู  จวบศรี ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สยมภู  จวบศรี  

9 นายมนตรี ทิพย์มณี ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 1 มนตร ีทิพย์มณี  

10 นายสนั่น จรูญศรี ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 3  สนั่น จรูญศรี  

11 นายโฆษิต ธรรมวงษ์ ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 5  โฆษิต ธรรมวงษ์  

12 นายเดชณรงค์  รัตนชัย ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 7  เดชณรงค์  รัตนชัย  

13 นายส าเนียง ข าภูเขียว ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 8  ส าเนยีง ข าภูเขียว  

14 นายยอด นสิัยหมั่น ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 9  ยอด นิสัยหมั่น  

15 นายสุพจน์ หลักม่วง ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 10  สุพจน์ หลักม่วง  

16 นายทองสุข ฝากเซียงซา ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 11  ทองสุข ฝากเซียงซา  

17 นายบุญชู  ลาดเมือง ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 14  บุญชู  ลาดเมือง  

18 นายสายัณห ์ เจรญิเกียรติ ก านัน สายัณห ์เจรญิเกียรติ  

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  คร้ังท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ.  2561 

วันท่ี  24  สิงหาคม  2561 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

เริ่มประชุม  เวลา  09.30  น.  

  เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม นายดวงปรี  ใจอารีย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

โคกสะอาด สมาชิกสภา ทั้งหมด  26 คน  ผูม้าประชุมที่ได้ลงลายมือช่ือไว้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด  25  

คน ถือว่าครบองค์ประชุม ผู้ไม่มาประชุม  1  คน(ลากิจ) และมีผู้เข้าร่วมประชุม  18  คน จึงให้สัญญาณเรียก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด เข้าห้องประชุม พรอ้มเรียนเชญิ  

นายรังสวรรค์ ประทุมแก้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ขึ้นท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม 

ประธานสภาฯ ได้ตรวจดูสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรอืไม่ 

เมื่อเห็นวา่ครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม  และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ            (1) แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหาร                

                                ส่วนต าบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

                                โดยมีสมาชิกสภาฯอบต. ลา 1  ท่านคือ นายวิมล สามารถ  ส.อบต. ม.16  

ที่ประชุม           รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ           ขอให้สมาชิกสภาฯอบต.ทุกท่านได้ตรวจสอบดูส าเนารายงานการประชุม 

                               สภาฯ สมัย สามัญสมัยที่  2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม  2561  

ว่ามีขอ้ใดแก้ไขหรือไม่ กรรมการตรวจรายงานการประชุมมขี้อทักท้วงหรอืไม่ หากไม่มี 

ขอมตทิี่ประชุมว่ารับรองรายงานการประชุมครับ 

นายบริรักษ์ สิงห์อาจ  กระผมนายบริรักษ์ สิงห์อาจ สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

ส.อบต.ม.6  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ครั้งที่แลว้ เห็นว่าข้อมูลครบถ้วนครับ 

ที่ประชุม และไม่มขี้อใดขอแก้ไขจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 

ประธานสภาฯ  ทีม่ีมตปิระชุมรับรองรายงานการประชุม ก็ขอขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
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3.1 เรื่อง  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 

- วาระที่ 2 แปรญัตติ 

- วาระที่ 3 ลงมติ 

เรื่องพิจารณา วาระที่  2  แปรญัตติ 

ประธานสภาฯ           ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ เนื่องจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลโคกสะอาด เมื่อคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 14 สงิหาคม 2561 ที่ประชุม

เห็นชอบในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  2562  ซึ่งที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้คัดเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 ท่าน ดังนี้ 

1.นายประจักร  จติรไมตรี ประธานกรรมการ 

2.นายอนุชา  ธูปทิศศาล  กรรมการ 

3.นางกนิษฐา  รักษาวัง  กรรมการ 

4.นางสมใจ  เหล่าภักดี  กรรมการ 

5.นางสมพร  ศรคี าภา  เลขานุการ 

ที่ประชุมสภาฯ ได้ก าหนดระยะเวลาเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ ตั้งแต่วันที่ 15-

21 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโคกสะอาดช้ัน 2 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ขอ้ 50  

คณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนด ประชุมเพื่อพิจารณาญัตติที่สมาชิกสภาฯ

เสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่  22  สิงหาคม 2561 ในเวลา 10.00 น. ไป

แล้วนัน้ 

ปรากฏว่ามีสมาชิก 1 ท่าน ได้เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  

 คือ นางมะลิวรรณ  แผว้ช านาญ สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 ยื่นค าแปรญัตติ 2 เรื่อง ดังนี้ 

1.  ตัดลดงบลงทุน  ในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ หมวดค่าบ ารุงรักษา

และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานหอ้ง

สวัสดิการสังคมสงเคราะห์  ตัง้ไว้จ านวน  100,000  บาท  ตัดลด  100,000  

บาท 

2. ตัดลดงบลงทุน ในแผนงานสาธารณสุข  หมวดค่าครุภัณฑ์  

โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจง้  จ านวน  8  รายการ  

งบประมาณ  200,000  บาท ตัดลด 200,000 บาท  และมีสมาชิก 2 ท่าน

รับรองค าแปรญัตติ ครับ 
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ขอเชญิคณะกรรมการแปรญัตติ และนางมะลิวรรณ  แผ้วช านาญ ผูย้ื่นเสนอแปรญัตติ

ได้ช้ีแจงรายละเอียด เชญิครับ 

นางสมพร ศรคี าภา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯอบต.โคกสะอาด และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ส.อบต.6 ดิฉันนางสมพร ศรีค าภา  คณะกรรมการแปรญัตติขอชี้แจงตอ่ที่ประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้  

คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา ค าเสนอแปรญัตติของ  

นางมะลิวรรณ แผว้ช านาญ จ านวน  2 เรื่อง ดังที่ท่านประธานได้เรียนใหท้ี่ประชุม

ทราบแล้วนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา ค าเสนอแปรญัตติ พร้อม

เหตุผลประกอบแล้ว และคณะกรรมการฯแต่ละท่านได้แสดงความเห็นของตน ตาม

สมควรแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติ เห็นควรเสนอค าแปรญัตติตามที่

นางมะลิวรรณ แผว้ช านาญยื่นเสนอแปรญัตติ  ต่อสภาฯ เพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ ได้

พิจารณาและลงมติตอ่ไปคะ   

นางมะลิวรรณ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผูบ้ริหาร ท่านผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

แผ้วช านาญ ดิฉันนางมะลิวรรณ  แผ้วช านาญ สมาชิก สภาฯ หมู1่0 ผูย้ื่นเสนอแปรญัตติ  

ส.อบต.ม.10 ขอเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมดังตอ่ไปนีค้ะ 

  1. ตัดลดงบลงทุน  ในแผนงานสังคมสงเคราะห์  หมวดค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานห้องสวัสดิการสังคม

สงเคราะห ์ ตัง้ไว้จ านวน  100,000  บาท  ตัดลด  100,000  บาท เพราะเห็นว่าห้อง

ท างานไม่เหมาะในการจัดท าเป็นหอ้งโชวส์ินค้าโอท็อปจะท าให้คับแคบไม่สะดวกแก่

ประชาชนผูม้าใช้บริการ  และในปีงบประมาณ  2561  ได้ใชง้บประมาณปรับปรุงห้อง

ไปแล้ว  และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์สนิค้าโอท็อปของต าบล  

ควรตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารขนาดเล็กออกแบบให้เหมาะสมสวยงามเพื่อ

ประชาชนใช้บริการในปีต่อไป 

  2. ตัดลดงบลงทุน ในแผนงานสาธารณสุข  หมวดค่าครุภัณฑ์  โครงการจัดซื้อ

เครื่องออกก าลังกายกลางแจง้  จ านวน  8  รายการ  งบประมาณ  200,000  บาท 

ตัดลด 200,000 บาท  เพราะเห็นว่าประชาชนในต าบลโคกสะอาดส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น

เกษตรกรอยู่ในพืน้ที่เกษตรกรรม  ยังไม่มีความพร้อมในการมาออกก าลังกายเกรงว่า

จะไม่มีผูม้าออกก าลังกายไม่คุม้ค่ากับงบประมาณที่จัดซือ้  และเกรงว่าเวลาส านักงาน

ตรวจเงนิแผนดินมาตรวจจะไม่มรีายชื่อผูม้าใช้บริการหรอืมีน้อย  

 ขอขอบคุณคะ   
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ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกก็ได้รับฟังเหตุผลประกอบค าแปรญัตติไปแล้วนะครับ มีผู้ใดจะอภปิราย

หรอืไม่ครับ หากไม่มกีารอภปิราย ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบในการตัดลด

ร่างงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2562 ตามที่สมาชิกฯได้ยื่นค าแปรญัตติมาหรือไม่ 

หากเห็นชอบขอให้ยกมอืขึน้ครับ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ   24 เสียง 

   ไม่เห็นชอบ -   เสียง 

   งดออกเสียง 1 เสียง 

ที่ประชุมมี มตเิห็นชอบตัดลดรายจ่ายตามที่สมาชิกสภาฯเสนอแปรญัตติต่อสภาฯ ร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ผ่านวาระที่ 2 ขั้น

แปรญัตติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 24 เสียง ไม่ออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา

งดออกเสียง) 

ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบ ตัดลดรายจ่าย ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2562 จ านวน 2 รายการ รวมทั้งสิน้ 300,000 บาทครับ 

เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วกระผมก็ขอเข้าสู่วาระต่อไปครับ และท่านนายก อบต. ได้เสนอ

น างบประมาณที่แปรญัตติ  2 รายการ รวมงบประมาณ 300,000 บาท ไปตั้งไว้ใน 

งบกลาง ประเภทเงนิส ารองจา่ย ครับ 

เรื่องพิจารณา วาระที่ 3 การลงมติ 

ประธานสภาฯ ต่อไปกระผมขอมตทิี่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระที่ 3 การลง

มตคิรับ 

 ก็ขอมติจากที่ประชุม หากท่านใดเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามที่ ที่ประชุมได้ตัดลดรายจา่ยแล้ว ขอมตดิ้วยครับ 

ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ  24 เสียง 

        ไม่เห็นชอบ - เสียง 

        งดออกเสียง 1 เสียง 

ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ให้ผ่านวาระที่ 3 ขัน้ลงมติ ด้วยคะแนนเสียง 24 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

(ประธานสภางดออกเสียง) 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้ง 3 วาระ โดยน าเสนอนายอ าเภอภูเขียว เพื่อพิจารณา

อนุมัตแิละเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ประกาศใช้ตอ่ไปครับ 
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3.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          

2561 คร้ังท่ี 3 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นเรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2561 ครั้ง

ที่ 3 จ านวน 2 โครงการนะครับ 

  1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านโนนสาวเอ้ หมูท่ี่ 9 สาย

สมาคมชาวไร่ออ้ย เขต. 10 – ป้อมยามบ้านโนนสาวเอ้ 

  2. โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ าทิง้ คสล. ภายในหมูบ่้านกุดจอก หมู่ที่ 6 

 ขอเชญิท่าน นายกฯ และท่าน ผอ.กองช่างได้ช้ีแจงครับ 

นายค าปุ่น โฉมหาญ เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านและผูเ้ข้าร่วมประชุมที่เคารพทุก 

นายกฯอบต. ท่านครับ กระผมนายค าปุ่น โฉมหาญขอเรียนชีแ้จงใน เหตุผลและความจ าเป็น

ดังตอ่ไปนีค้รับ 

  1. ท่อระบายน้ าหมู่ 6 งบประมาณ 65,500 บาท โดยเปลี่ยนแปลงการวางท่อ

ระบายน้ าจากเดิม 4 จุด เป็น 3 จุด เกิดปัญหาจากทางระบายน้ านั้นไมส่ามารถปล่อย

น้ าเสียลงสู่โครงการคลองล าน้ าของชลประทานได้โดยตรง จึงตอ้งมกีารแก้ไขครับ  

  2. ถนนบ้านโนนสาวเอ้ หมู่ 9 ถนนลูกรังเพื่อเข้าสู่พื้นที่เกษตรนะครับ ซึ่งขอ้มูล

คงจะมีการผดิพลาดคลาดเคลื่อน ในส่วนของความยาวถนนจากเดิม 1,067 เมตร ปรับ

ลดลงเหลือ 755 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือใหป้ริมาณลูกรังไม่นอ้ยกว่า 

906 ลูกบาศก์เมตร หรอืมีพืน้ที่ก่อสรา้งไม่นอ้ยกว่า 4,530 ตารางเมตร ปรับลดเนื้อ

งาน และงบประมาณลดลงจากเดิม 155,000  บาท ปรับลดลง 43,763 บาท 

คงเหลืองบประมาณ 111,237 บาท ครับ 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 

ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยประจ าปี ในหมวดครุภัณฑ ์

ที่ดนิ และสิ่งก่อสรา้ง ที่ท าใหล้ักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนแปลงไป ให้เป็นอ านาจ

ของสภา ครับ ก็ขอใหท้่าน ผอ.กองช่างได้ชีแ้จงเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ครบถ้วนครับ 

นายสมาน กุศลช่วย เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก และท่านผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  

ผอ.กองช่าง กระผมนายสมาน กุศล ขอเรียนช้ีแจงดังนี้ครับ 

1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สืบเนื่องจากการส ารวจในตอนแรกวัดความ

ยาวถนนลูกรังบ้านโนนสาวเอ้ หมู ่9 ไว้ 1,067 เมตร ซึ่งเมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการ

ก่อสร้างจริงปรากฏว่าวัดความยาวที่สามารถด าเนินการได้เพียง 755 เมตรเท่านั้น ใน

ส่วนความยาวที่ไม่สามารถด าเนนิการได้ก็ปรับลดเนือ้งาน เนื้อเงิน ลงจากเดิม เหลือ 
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ความยาว 755 เมตร เนื้อเงินลดลง 43,763 บาท ผูร้ับจา้งจงึจะได้ด าเนินการตอ่ไปได้

ครับ 

2. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ 6 โครงการนีเ้กิดขึ้นเพื่อ

แก้ปัญหาการระบายน้ าเสียจากชุมชน ปัญหาเกิดจากระเบียบของกรมชลประทานนั้น

น้ าเสียจากชุมชน ไม่สามารถปล่อยลงคลองชลประทานได้ จงึตอ้งวางท่อระบายน้ าใน 

แนวใหม่จากแนวท่อเดิมที่ได้ส ารวจไว้ การแก้ปัญหาจงึท าโดย ประสานงานกับนายช่าง

จากกรมชลประทาน ท่านนายกฯ ผู้น าชุมชน และชาวบ้านได้ร่วมกันก าหนดแนวระบาย

น้ าใหม่ เป็น 3 จุด จากเดิม 4 จุด เพื่อให้สอดคล้องกับพืน้ที่จรงิ ในรายการนี้ไม่ได้ปรับ

ลดเนื้อเงนิแตอ่ย่างใดครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่าน ผอ.กองช่างก็ได้ช้ีแจงเหตุผลของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงฯแล้วนะครับ ก็

เป็นอ านาจของสภาที่จะพิจารณา และเป็นผู้อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับ ดังนั้นก็ขอ

มตทิี่ประชุมสภาด้วยครับ 

ที่ประชุม  มีมติ อนุมัติ  24 เสียง 

          ไม่เห็นชอบ - เสียง 

          งดออกเสียง 1 เสียง 

ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ อนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปี 2561 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 เห็นชอบ 24 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

(ประธานในที่ประชุมงดออกเสียง) 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณครับ ก็ขอเข้าสู่วาระต่อไปครับ 

 

3.3 เรื่องพิจาณากันเงนิเหลื่อมปี – กรณยีังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ. 2561   

ประธานสภาฯ เรือ่งพิจารณากันเงนิงบประมาณ ปี  2561  ในโครงการก่อสร้างตลาดชุมชน 

งบประมาณ  3,540,000 บาท และอาคารที่จอดรถ งบประมาณ  282,000 บาท ซึ่ง

ไม่สามารถด าเนินการได้ทันในปีนี้ ก็ขอเชญิ ท่านนายกฯ และท่านปลัด ได้ชี้แจงต่อ

สภาฯครับ 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วน ท่านผู้น าชุมชน ท่าน

ผูเ้ข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ในหลักการและเหตุผลนั้น คณะผูบ้ริหาร และ

หัวหนา้ส่วนราชการ มีนโยบายร่วมกัน อย่างแรกที่ส าคัญที่สุดคือโครงสรา้งพื้นฐานใน

ชุมชนเสียก่อน แตใ่นส่วนของตลาด และโรงรถ ที่เป็นเรื่องสว่นรวมนั้น ก็เป็นอ านาจ

ของสภาที่จะอนุมัตกิันเงนิส่วนนีไ้ว้ด าเนินการตอ่ไปครับ 
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ในส่วนของการด าเนินการขณะนีท้างที่ดินก็จะได้ด าเนินการออกหนังสือ นสล. ยังไม่

แล้วเสร็จนะครับ ก็จะต้องรอเวลาในขั้นตอนด าเนนิการครับ ในส่วนของงบประมาณ  

และแบบก่อสร้างก็จะได้ด าเนินการตอ่ไปเชน่เดียวกันครับ ดังนัน้โครงการจงึต้องชะลอ

ออกไปก่อน จึงได้ขอกันเงินส่วนนี้เอาไว้ก่อนครับ เพราะเรื่องจอดรถก็เป็นเรื่องส าคัญ

จะได้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกิดอันตรายต่อผูใ้ช้ตลาดและชุมชนครับ ใน

ส่วนของรายละเอียดท่านปลัดจะได้เป็นผู้ชีแ้จงตอ่ไปครับ 

ขอขอบคุณมากครับ 

ปลัด อบต. เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาฯ ผูน้ าหมู่บ้านทุกท่านนะครับ ส าหรับการกันเงนิ

งบประมาณเบิกเหลื่อมปีในกรณีที่ยังไม่มคีู่สัญญา ซึ่งขณะนีเ้ราเหลือเวลาอีกเพียง 

1 เดือนก็จะสิ้นปีงบประมาณ 2561 แลว้ โครงการก่อสร้างตลาด ขณะนี้อยู่ระหว่าง

ที่ดนิ อ.ภูเขียว ด าเนินการการออกหนังสอืส าคัญส าหรับที่หลวง หรอื นสล. หลังจากที่

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัตเิสร็จแล้วทาง อบต.ก็จะได้ด าเนินการตอ่ไป ซึ่งเหลือ

เวลาอีกเพียงเดือนเดียว ในส่วนของที่จอดรถตามระเบียบจะต้องได้รับการรับรองแบบ

จากวิศวกรเสียก่อน ส่วนแบบนั้นเราได้เขียนเอาไว้แลว้ ซึ่งก็เหลือระยะเวลาเพียงหนึ่ง

เดือน เกรงวา่เราไม่สามารถด าเนินการได้ทันเวลา เพราะหากไม่กันเงินส่วนนี้

งบประมาณก็จะตกไปครับ การด าเนินการก็จะได้ด าเนินการอย่างรอบคอบ ก็จะได้

ด าเนนิการตามขั้นตอนต่อไปครับ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย การรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงนิ  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงนิขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ้ 59 ในกรณีที่มี

รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ยังมไิด้ก่อหนี้ผูกพัน แตม่ีความจ าเป็น

จะต้องใชจ้่ายเงนินั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นรายงาน ขออนุมัติกันเงิน

ต่อสภาท้องถิ่นได้อีก ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ดว้ยเหตุดังกล่าวมาแล้วจึงเป็นอ านาจของ

สภาฯที่จะอนุมัตกิันเงนิในส่วนนีค้รับ 

ประธาน ครับในส่วนงบประมาณหากเราไม่กันเอาไว้ตามระเบียบ ก็จะตกเป็นเงินสะสมต่อไป  

ในส่วนนีก้็จะขอมตสิภาฯ ท่านใดเห็นควรกันเงิน ในโครงการก่อสร้างตลาดชุมชน 

งบประมาณ  3,540,000 บาท และอาคารที่จอดรถ งบประมาณ 282,000 บาท ก็

ขอให้ยกมอืขึน้ครับ 

ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ  24 เสียง 

        ไม่เห็นชอบ - เสียง 

        งดออกเสียง 1 เสียง 

ที่ประชุมมีมติ อนุมัตกิันเงนิเบิกเหลื่อมปีในกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งสองรายการ ด้วยคะแนนเสียง 24 เสียง 

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 



-8- 

ประธานสภาฯ ครับที่ประชุมมีมตเิห็นชอบให้กันเงินส่วนดังกล่าวไว้นะครับ ก็ขอเข้าสู่วาระต่อไปครับ  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ ส าหรับวาระอื่นๆ มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรอืไม่เชญิครับ 

นายเกียรติศักดิ์ ลาดี เรียนท่านประธานสภา สมาชิกฯ ผูน้ าชุมชน ผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

หัวหน้าส านักปลัด  ขอเรียนที่ประชุมให้ทราบล่วงหนา้ เรื่อองแรก ไฟฟ้าที่ได้จากกองทุนไฟฟ้า ของหมู ่7 

และยังไม่สามารถใช้งานได้ เพราะสายไฟยาวไม่พอ จ าเป็นจะต้องปรับลดโครงการของ 

หมู ่7 ลง 80,000 บาท ซึ่งอาจจะต้องลดเงินในโครงการอื่นๆ เพื่อมาเพิ่มเติมในส่วนนี ้

ส่วนรายละเอียดก็จะได้หารือในคราวหลัง ก็ขอเรียนให้ทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้ท าแผน

ในช่วงเดือนเมษายน ในปีต่อไปครับ  

อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องแผนที่ภาษีก็ได้เร่งรัดด าเนนิการอยู่ จะต้องด าเนินการให้แลว้เสร็จ

ก่อนวันที่ 3 กันยายน นีใ้นส่วนของการน าข้อมูลอื่นๆเช่น รายชื่อผู้พิการ  เสาไฟฟ้า 

ผูป้่วยติดเตียง ก็จะได้น ารายชื่อส่วนนี้เพิ่มเข้าไป พรอ้มด้วยรูปถ่าย และข้อมูลเจ้าบ้าน 

ในส่วนของหมูบ่้านใดที่ยังไม่สง่ขอ้มูล ให้เรง่ด าเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับ อยากให้

ท่านสมาชิกและผูน้ าหมู่บ้านร่วมกันประสานงานด้วยนะครับ 

ประธานสภาฯ  ก็ขอใหท้่านผู้น าชุมชน และสมาชิก ติดตามเรื่องให้ด้วยนะครับ 

นายสนอง แถวสูงเนิน เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

ส.อบต.ม.1 มีเรื่องอยากจะฝากท่านผูบ้ริหาร เรื่องหม้อแปลงและเสาไฟฟ้าตอนนีม้าแล้ว อยากฝาก

ทางท่านผูบ้ริหารและผูร้ับเหมา ได้เข้าไปดูแลด้วยครับ และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วน

ร่วมและได้เอาใจใส่ในเรื่องนีด้้วยครับ 

ผอ.กองช่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา ผูบ้ริหาร ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

 เรื่องระบบประปาของ หมู ่1 เมื่อวาน นายช่างสกลได้เชื่อมสายไฟโรงสูบน้ า ถึงหม้อ

แปลงแล้ว อาทิตย์หน้าจะได้ออกหนังสอืเชิญประชุมถึง ผู้ใหญ่บ้านเพื่อท าประชาคม

ก าหนดระเบียบ กติกาการใช้ และจะได้สง่มอบภารกิจใหแ้ก่คณะกรรมการหมูบ่้าน

ผูร้ับผิดชอบต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ จะได้เริ่มทดลองใช้เมื่อไหร่ครับ 

ผอ.กองช่าง เมื่อได้ตัวกรรมการหมูบ่้านผูร้ับผิดชอบ ทางกองช่างจะได้แจ้งผู้รับจ้างให้เข้ามาช่วย

ดูแลเรื่องการใชอ้ย่างไร เปิดน้ าอย่างไร วิธีการด าเนินการอย่างไรครับ ก็ขอให้ได้ตัว

ผูร้ับผิดชอบเสียก่อนจึงจะเริ่มด าเนนิการได้ครับ 

ประธานสภาฯ ครับท่าน ผอ.กองช่างก็ได้ช้ีแจงในรายละเอียดแล้วนะครับ  

 มีท่านใดจะชีแ้จงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 

นายสยมภู จวบศรี เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก หัวหน้าส่วน ผูน้ าชุมชนทุกท่านครับ กองสาธารณสุข 
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ผช.จนท.ธุรการ ขอเรียนเรื่องโครงการในพระราชด าริ หมู่บ้านละ 20,0000 บาท ส านักปลัดได้โอน

งบประมาณมาให้แล้ว ทางกองสาธารณสุขได้เร่งเบิกจ่ายเงนิให้กับทางหมู่บ้าน ก็ขอ

แจ้งรายละเอียดเอกสารในการเบิกจ่ายดังนีค้รับ 

หมูท่ี่ 1 ขาดส าเนาบัญชคีณะกรรมการหมูบ่้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

ผูร้ับเงิน  

หมูท่ี่ 3 ขาดส าเนาวาระการประชุม ส าเนาบัญชคีณะกรรมการหมู่บ้าน ส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนผู้รับเงนิ 

หมูท่ี่ 5 ขาดวาระการประชุม ส าเนาบัญชคีณะกรรมการหมูบ่้าน ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนผูร้ับเงนิ 

หมูท่ี่ 12 ขาดหน้าสมุดบัญชี ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผูร้ับเงนิ 

หมูท่ี่ 16 ขาดวาระการประชุม ส าเนาบัญชีคณะกรรมการหมูบ่้าน ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนผูร้ับเงนิ   

ทุกหมู่บ้านก็ทราบขั้นตอนการด าเนินการดอียู่แล้วนะครับก็ขอใหเ้ร่งรัดการด าเนินการ

ด้วยเพราะเหลือระยะเวลาการด าเนินการเพียง 1 เดือนนะครับ 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านผูม้ีเกียรติทุกท่านครับ ขอแจง้ข่าวดีต่อทุก

ท่านขอแจ้งเรื่องการปลูกป่าแก่ผู้น าชุมชนทุกท่านทราบครับ ขอนัดหมายก าหนดการ

ปลูกป่าในวันที่ 30 สงิหาคม นี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ใหแ้ต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมด้วยครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 

นายสายัณห์  เรียนท่านประธนสภาฯ สมาชิกฯ ผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ไทยนิยมรอบ 3 เบิกเงนิ 

เจริญเกียรติ  ได้หรอืยังครับ 

ก านัน ต.โคกสะอาด  

ปลัด อบต. เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เสมียนตราแจ้งมาว่าต้อง

รออีกสักหนอ่ยนะครับ เช่นเดียวกันกับทั่วประเทศครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา                 11.45  น.  

 

                                 

      (ลงชื่อ)             ดวงปรี  ใจอารีย์         ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

        (นายดวงปรี  ใจอารีย์) 

          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
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(ลงช่ือ)            รังสวรรค์   ประทุมแก้ว    ผูต้รวจบันทึกการประชุม 

                (นายรังสวรรค์   ประทุมแก้ว) 

         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด     

 

 

  (ลงช่ือ)       สนอง  แถวสูงเนิน                   (ลงชื่อ)       บริรักษ์   สิงหอ์าจ 

                          (นายสนอง  แถวสูงเนิน)                                 (นายบริรักษ์   สิงห์อาจ) 

                      ส.อบต. โคกสะอาด หมูท่ี่ 1                               ส.อบต.  โคกสะอาด  หมู่ที่7 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

             (ลงชื่อ)     สมใจ   เหล่าภักดี                          (ลงชื่อ)      กนิษฐา รักษาวัง           

                   (นางสมใจ   เหล่าภักดี)                                     (  นางกนิษฐา รักษาวัง) 

                 ส.อบต. โคกสะอาด หมู่ที่ 2                           ส.อบต.  โคกสะอาด  หมูท่ี่  13      

          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

   (ลงช่ือ)  อนุชา  ธูปทิศาล    

             (นายอนุชา  ธูปทิศาล ) 

                 ส.อบต. โคกสะอาด หมู่ที่ 5 

                   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 


